



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนเนียง  
เรื่อง เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH  
Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้าพเจ้า นางสาวเดือนฉาย โชคอนันต์ สาธารณสุขอำเภอควนเนียง ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนเนียง ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศกระทรวง ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการแสดงออกถึงความภูมิใจในชาติจะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีจิตสำนึกต่อการปฏิบัติหน้าที่ รับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อสังคม อย่างเต็มกำลังความสามารถ อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ยึดความยุติธรรมกล้าตัดสินใจ และยืนหยัดที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม มีความยับยั้งชั่งใจและความละเอียดต่อการทุจริต ไม่กระทำการ โกงแผ่นดิน ไม่เพิกเฉยและไม่อดทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่และไม่ยินยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ บนความทุกข์ยากของประชาชน ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามค่านิยมในการบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ซื่อสัตย์สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กร คุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน สร้างสังคมกระทรวงสาธารณสุขที่ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ นำสู่“กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” (Together Against Corruption : TAC) และขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชกษัตริย์ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความเพียร อันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อจรรโลงและนำพาประเทศไทยให้รุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวเดือนฉาย โชคอนันต์)

สาธารณสุขอำเภอควนเนียง



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนเนียง  
เรื่อง เจตนารมณ์การปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา  
และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ข้าพเจ้า นางสาวเดือนฉาย โชคอนันต์ สาธารณสุขอำเภอควนเนียง ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนเนียง ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศกระทรวง สาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรและองค์กรสาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อความ ถูกต้อง ทำเพื่อประชาชน เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ การปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา ดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนเนียง จะดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนเนียง เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการ จัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

๒. สื่อสารและสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากร เพื่อให้บุคลากรไม่ทนต่อการทุจริต มีความ ซื่อสัตย์สุจริต มีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

๓. สร้างสภาพแวดล้อม และ บรรยากาศที่ดีภายในองค์กร เพื่อให้บุคลากรมีความพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน

๔. สร้างกลไกและกระบวนการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน มิให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

(นางสาวเดือนฉาย โชคอนันต์)

สาธารณสุขอำเภอควนเนียง



**ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนเนียง**  
**เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศในการทำงาน**  
**ปีงบประมาณ ๒๕๖๗**

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนเนียง มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทำงาน ด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกัน และกัน และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนเนียงและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนเนียง

ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศในการทำงานดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนเนียง จะดำเนินการดังนี้

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่กระทำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องของเพศ และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทำงาน

๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนเนียง ให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

๓. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัยไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทำงานให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานและบุคลากรทุกคนในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนเนียง และบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนเนียงและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนเนียง

๔. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทำงานหรือมิให้มีการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นางสาวเดือนฉาย โชคอนันต์)  
สาธารณสุขอำเภอควนเนียง